

# วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 ปีที่หลัง ประจำเดือนสิงหาคม 2555



สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ถนนมหาไถไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0-4424-3124, 0-4424-3132 โทรสาร 0-4424-3133

## กิจกรรมสำนักงานฯ

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 นายรัฐ จำเดิมเผด็จศึก หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. ภาคเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสาร-อาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี



ต่อจากนั้น เป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมเปรมดิณสุลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา



2. ภาคคำ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล



### โครงการฝึกอบรม

“การเตรียมทางออกจากวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 นายรัฐ จำเดิมเผด็จศึก หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การเตรียมทางออกจากวิกฤติน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา สามารถบูรณาการหาแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดจากอุทกภัย ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย โดยมีนายระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา



นางระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมทางออกจากวิกฤตน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา”



นายรัฐ จำเดิมเผด็จศึก หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ นครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ ประมาณ 300 คน



ระวัง...อย่านำยาลดอ้วนเข้าเกาหลีใต้



สำนักข่าว MBC และ No Cut News ได้เสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับการลักลอบนำยาลดความอ้วนจากประเทศไทยเข้าเกาหลีใต้เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ยาดังกล่าวเป็นยาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางด้านศุลกากรของเกาหลีใต้จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นผู้โดยสารที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่เดินทางกลับจากประเทศไทย รวมทั้งการตรวจสอบสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ด้วย เรื่องนี้สถานทูตไทยที่เกาหลีใต้ได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศุลกากรเกาหลีใต้ พบว่า มีกฎระเบียบให้ผู้เดินทางเข้าเกาหลีใต้ต้องสำแดงยาลดความอ้วนที่นำเข้า โดยศุลกากรจะพิจารณาเป็นกรณีไปว่าผิดกฎหมายหรือไม่ โดยในกรณีที่นำเข้าเพื่อบริโภคส่วนตัวและในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับระยะเวลาที่จะพำนักในเกาหลีใต้ และควรต้องมีสำแดงใบสั่งแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และหากเป็นร้านค้าต้องการนำเข้ายาดังกล่าวเพื่อจำหน่ายจะต้องขออนุญาตจากองค์การอาหารและยาของเกาหลีใต้ก่อน ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้น ศุลกากรจะยึดสิ่งของและ/ปรับเงิน หรืออาจนำเรื่องส่งฟ้องเป็นคดีอาญากับผู้นำเข้าด้วย